

“ช่องซีหนัง” ปลื้ม..กระแสแรงถูกใจสาวกภารตะ เตรี ยมแพ็คซีรีส์ดี...ภาพยนตร์ดัง จัดเต็มปีจอ



สร้างความบันเทิงให้โลกของคุณ ทั้งซีรีส์สุดฮอต รายการวาไรตี้ที่หลากหลาย และภาพยนตร์ดังมากมายจากประเทศอินเดียส่งตรงถึงเมืองไทย กับ ช่องซีหนัง ที่จัดเต็มมอบความสุขความสนุก เพื่อคนไทยสาวกแดนภารตะให้ได้รับชมอย่างจุใจ จนได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม

คุณวิกรม ลาด ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยบริษัท ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เผยว่า “รู้สึกดีใจมากสำหรับการตอบรับที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง โยดาห์ อัคบาร์ ที่ถูกชื่นชมกับเนื้อเรื่องความเข้มข้น รวมถึงฝีมือของนักแสดงทุกคนที่เล่นได้สมบทบาทจึงส่งผลให้เนื้อเรื่องมีความสนุกมากขึ้น และอีกเรื่องที่ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดคือ เพื่อนบ้านหรรษา ซึ่งเป็นซีรีส์ร่วมสมัย หลังจากทีออกอากาศได้ไม่นานก็มีแฟนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวที่สนุกแหวกแนว ตลกเบาสมอง และอยากให้เรานำซีรีส์แนวนี้เข้ามาอีก สำหรับในปีนี้เพื่อต้อนรับปีจอ ผมจึงได้เตรียมกองทัพซีรีส์ดีภาพยนตร์ดังที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพคับจอ เริ่มต้นปีที่เราคัดสรรด้วยภาพยนตร์ 2 เรื่องคุณภาพอย่าง Dear Zindagi นำแสดงโดยพระเอกตลอดกาล ชาร์ห์รุค ข่าน และเรื่อง Baar Baar Dekho ภาพยนตร์รักโรแมนติก-ดราม่า ที่กวาดรายได้กว่า 300 ล้านบาท และการกลับมาตามคำเรียกร้องของแฟนซีรีส์ฟอร์มยักษ์สุดอลังการอย่าง ราเชีย ซูลต่าน ที่จะทำให้แฟน ๆ เอาใจช่วยผู้หญิงหัวใจแกร่งของกษัตริย์หญิงคนแรกของอินเดีย ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 23.00 น. ซีรีส์เรื่อง สองหัวใจไม่หยุดฝัน เรื่องราวความรักความผูกพันของสองสาวลูกพี่ลูกน้อง ที่มีนิสัยต่างขั้ว แต่ต้องมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น ติดตามได้ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 21.00 น. และห้ามพลาดภาพยนตร์รักโรแมนติกที่จะส่งท้ายในเดือนแห่งความรักอย่าง Sanam teri kasam ที่จะพาคุณไปสู่ความรักของสองคนมีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่โชคชะตาพาให้เขาและเธอมาพบกัน แต่ทว่าความรักของทั้งคู่ไม่สามารถลงเอยด้วยการแต่งงานได้ พวกเขาจะอย่างไรต่อไป ติดตามได้วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. นอกจากนี้ยังมีซีรีส์อีกมากมายที่รอคิวให้สร้างความบันเทิงครบทุกรสชาติ และหลากหลายอารมณ์ให้ชมอย่างจุใจ เพื่อขอบคุณแฟนชาวไทยที่ติดตามและให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา ถือว่าครั้งนี้เราได้ก้าวมาสู่อีกขั้นที่สามารถครองใจคนดูชาวไทยได้อย่างต่อเนื่อง และสัญญาว่าจะคัดสรรซีรีส์เพื่อเสิร์ฟหน้าจอให้รับชมได้อย่างครบอรรถรสทุกมิติเพื่อแฟนชาวไทยครับ” คุณวิกรมกล่าวทิ้งท้าย

พบกับความบันเทิงเต็มรูปแบบที่ส่งตรงจากประเทศอินเดียมาสร้างความบันเทิงให้คนไทยได้รับชมแบบจัดเต็ม ได้ทางช่อง ซีหนัง (ZeeNung) PSI 100 / GMMz 100 / Sunbox 46 / AIS Play / AIS Playbox / Primetime / Good TV และ เคเบิลทั่วประเทศ